



ประกาศกรมสุภาพจิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์

ตามที่กรมสุภาพจิตประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตามประกาศกรมสุภาพจิต
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว กรมสุภาพจิตจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ รวมถึง
วิธีการคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๓ ตำแหน่ง รวม ๕ ราย
ตามรายละเอียดแนบท้าย
๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๓. วิธีการคัดเลือก
 - พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ประเมินผลงานและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ฉบับปรับปรุง
ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามที่ อ.ก.พ. กรมสุภาพจิต กำหนด
 - การสัมภาษณ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์รายงานตัวก่อนเวลาสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และ
หากไม่มา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นดังกล่าว โดยกรมสุภาพจิตจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบ
ในภายหลัง ทาง www.hr.dmh.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจุมภฏ พรมสีดา)

รองอธิบดีกรมสุภาพจิต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุภาพจิต

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
(แบบทำยประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ	ตำแหน่งที่คัดเลือก	ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์	วัน เวลา และสถานที่
๑	นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุขสุขภาพจิต) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๑๖ กรมสุขภาพจิต	๑. นางวรวรรณ จุฑา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านสาธารณสุข) สำนักวิชาการสุขภาพจิต	๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กรมสุขภาพจิต
		๒. นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านสาธารณสุข) สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	
๒	พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๘๘ สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	๑. นางสาวสุธา ไชชาติกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กรมสุขภาพจิต
		๒. นางพีรดา เพิ่มความสุข พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	
๓	พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๓๐ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	นางไพรัตน์ ชมภูบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ในรูปแบบการประชุม ทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings